



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BIWASE)
BINH DUONG WATER - ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
BẢN TIN BIWASE 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Mã CK: BWE)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA BIWASE

STT	NỘI DUNG	ĐVT	4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022	SO VỚI			
				CÙNG KỲ NĂM 2021	ĐẠT %	KẾ HOẠCH NĂM 2022	ĐẠT %
1	Tổng Công suất (hiện có)	m ³ /ngđ	760.000	760.000			
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	58.113.118	55.949.374	104%	180.000.000	32%
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	5%	5.07%	-0.07%	5%	
4	Tổng doanh thu	Tỷ-VNĐ	1.197	1.043	115%	3.850	31%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ-VNĐ	262	251	104%	750	35%

**BIWASE PHÁT TRIỂN SAU 25 NĂM TÁI LẬP
TỈNH BÌNH DƯƠNG (1997-2022)**



**BÌNH DƯƠNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC
LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG**



**LÃNH ĐẠO BIWASE THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ
VÀ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CẦN THƠ 2**



**CẤP NƯỚC GIA TÂN GIẢM LỖ, TẶNG ĐÀU
TƯ HƯỚNG ĐẾN CÓ LÃI**



HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Như thông tin Biwase công bố sẽ nhận chuyển nhượng lại cổ phần tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2. Vào các ngày 16 và 27/2 tại Cần Thơ, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 đã diễn ra với các nội dung quan trọng về nhân sự. Ngoài sự tham gia của “cây đại thụ ngành nước Việt Nam” là thạc sĩ Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc Biwase, đại hội còn thống nhất bầu ông Mai Song Hào – Phó Tổng giám đốc Biwase vào thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc được bầu vào thành viên Ban Kiểm soát.

Việc bầu các lãnh đạo chủ chốt của Biwase vào HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 đã hoàn tất công tác chuyển giao quyền điều hành Công ty cổ phần cấp nước tại Cần Thơ. “Với bộ máy nhân sự mới có nhiều uy tín, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong kinh doanh dịch vụ ngành cấp nước cùng với năng lực tài chính mạnh từ Biwase, chắc chắn sẽ đáp ứng đầy đủ nước sạch cho người dân địa phương; góp phần phát triển hạ tầng ngành cấp nước, hạ tầng đô thị, là nền tảng vững chắc để Cần Thơ phát triển kinh tế - xã hội”. Ông Nguyễn Văn Thiên đã phát biểu.

- “Mùa” đại hội cổ đông vừa kết thúc, nhóm các Công ty liên kết thuộc hệ thống Biwase gồm: Công ty cổ phần Nước Môi trường Bình Dương (BWE), Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM), Công ty cổ phần xây lắp điện Biwelco, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (CPHACO)... đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chia cổ tức từ 12 đến 14%/vốn điều lệ.



Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT Biwase phát biểu tại đại hội

đến chuyên sâu và không chấp nhận làm ăn kiểu “ăn xổi ở thì”!

- Sau 1 năm tiếp nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân (Đồng Nai) doanh thu doanh nghiệp đã nhảy vọt từ 5,4 tỷ đồng lên 8,7 tỷ đồng, tăng 61%. Thất thoát nước giảm từ 17% xuống 14,12%...

Hướng đến có lãi trong thời gian tới Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thống nhất kế hoạch tăng doanh thu lên 17,2 tỷ đồng bằng việc phát triển mới 7.200 khách hàng; đầu tư thêm 50.000 mét đường ống dịch vụ vào các



Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ



Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2

Đại hội cổ đông thường niên 2022 đã rút ra bài học kinh nghiệm: Trước tình hình kinh tế khó khăn toàn cầu do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhóm các doanh nghiệp thành viên Biwase đạt kết quả trên là nhờ các doanh nghiệp bám sát nhiệm vụ kinh doanh, chăm lo tốt sức khỏe đời sống người lao động, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Nhất là trước điều kiện khó khăn dịch bệnh, nhóm công ty liên kết Biwase đã không tăng giá dịch vụ bán hàng mà ngược lại còn giảm giá, tăng cường dịch vụ hỗ trợ. Việc làm này đã góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Biwase đúc kết: “Muốn đứng vững trong khó khăn phải hướng

khu dân cư, trung tâm đô thị; thất thoát nước giảm xuống mức 8%... Để thực hiện thành công các mục tiêu trên công ty cần nguồn vốn với lãi suất phù hợp. Đại hội cổ đông đã thống nhất thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ dự kiến 100 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 6.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư mới.

• **Thực hiện chủ trương phát triển bền vững gắn liền công tác bảo vệ môi trường, 25 năm từ khi tái lập tỉnh Bình Dương 1997-2022**, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cung cấp nước sạch, xử lý hiệu quả các loại chất thải trong sinh hoạt, sản xuất.

Ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc Biwase, cho biết: “Để phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, công tác đầu tư xây dựng luôn được Biwase thực hiện đúng tiến độ. Hiện công ty đã đạt suất 760.000 m³/ngày đêm, công suất xử lý đạt 1 triệu m³/ngày đêm. Với công suất này, công ty đủ nước đáp ứng trong vài năm tới. Nếu so với thời điểm năm 1997, năm 2022 công suất tăng hơn 30 lần. Điều này cho thấy những nỗ lực không ngừng của Biwase, luôn đi trước để đáp ứng phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà”. Hiện nay, Biwase đã đầu tư mạng lưới cấp nước phủ khắp toàn tỉnh, là đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch và dịch vụ thu gom, xử lý chất thải cho Bình Dương và một số tỉnh, thành lân cận.



Nhà máy nước thô Tân Hiệp công suất 600.000 công

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp với 29 khu công nghiệp, kéo theo tốc độ tăng dân số cơ học nhanh. Theo ước tính, mỗi ngày toàn tỉnh có khoảng 2.000 tấn rác thải các loại. Xác định nhiệm vụ thu gom, xử lý các loại chất thải chính là nền tảng để duy trì phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Chi nhánh Xử lý chất thải có tổng công suất xử lý rác là 3.000 tấn/ngày. Với nước thải sinh hoạt, công suất thu gom, xử lý của Biwase là 87.500 m³/ngày đêm. Trên địa bàn Tp.Thủ Dầu Một, Tp.Thuận An, Tp.Dĩ An và Tx.Tân Uyên các nhà máy xử lý nước thải đang hoạt động phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường ở lưu vực sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Hiện Nhà máy nước thải Thủ Dầu Một chuẩn bị hoàn thành nâng công suất lên gấp đôi.



Chi nhánh Cấp nước Khu liên hợp công suất 220.000m³/ngày đêm được đầu tư công nghệ hiện đại

5MW/giờ, dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm 2022. Hệ thống này sẽ góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, đem lại hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Văn Thiên cho biết: “Bằng những bước đi sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập thể cán bộ nhân viên Biwase đã tạo nên sự đột phá trong lĩnh vực cấp nước, không chỉ ở Bình Dương mà có tầm ảnh hưởng với ngành cấp nước của cả nước với công nghệ tiên tiến và hiệu quả nhất. Nhiều năm qua, Biwase là cánh chim đầu đàn trong ngành cấp nước của cả nước, hai lần được vinh danh là một trong 50 doanh nghiệp niêm yết ở sàn chứng khoán tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes bình chọn năm 2019 và 2020. Biwase đã trở thành đơn vị đứng thứ 2 về công suất cấp nước ở Việt Nam, đứng thứ 2 về doanh thu, chỉ sau TP.Hồ Chí Minh”.

Điều đáng mừng đó là hầu hết chất thải, rác thải đều được xử lý triệt để để bảo vệ môi trường. “Biến rác thành tiền” - Biwase đã tự nghiên cứu thành lập nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh tái chế từ rác đạt 1.680 tấn/ngày. Bên cạnh đó Biwase còn tận dụng nguồn rác để sản xuất các loại gạch tái chế không nung thân thiện với môi trường, phục vụ công tác phát triển hạ tầng. “Biwase đã đưa 2 dây chuyền xử lý rác tự động vào vận hành và lò đốt rác 200 tấn/ngày, tận dụng khai thác khí gas chạy máy phát điện với công suất trên 2MW/giờ. Hiện đang lắp đặt hệ thống lò hơi - turbine - máy phát điện có công suất

HOẠT ĐỘNG KHÁC

• Ngày mùng 10 tháng 3 Nhâm Dần 2022, người dân Bình Dương lần đầu được đến chiêm bái, dâng hương nhân lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Hoa Viên Chánh Phú Hòa sau khi đại dịch Covid-19 lắng xuống. Lễ Giỗ Tổ được tổ chức trang nghiêm với đội nghi lễ, trống kèn binh khí cùng với các lễ vật dâng cúng Quốc Tổ.

Tại buổi lễ, người xem không khỏi xúc động với kỳ văn do nghệ sĩ ưu tú Hữu Luân thể hiện, đã ôn lại truyền thống lịch sử; con đường phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường của người Bình Dương. Tiêu biểu là các doanh nghiệp Biwase, CPHACO đã chắt chiu xây dựng khu tưởng niệm Vua Hùng để người dân đến chiêm bái, tưởng niệm. Nhất là trước sức ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 người Bình Dương, Biwase, CPHACO đã kiên cường, đoàn kết bảo vệ nhau an toàn và hoàn thành nhiệm vụ!

• Hàng năm cứ đến tiết thanh minh (tháng 3 âm lịch) Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương lại long trọng tổ chức đại lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, người dân. Đặc biệt Đại lễ Cầu siêu tiết Thanh minh năm nay diễn ra sau khi đại dịch Covid-19 vừa lắng xuống, để lại nhiều đau thương mất mát cho nhiều gia đình tại nhiều nơi trên mọi miền đất nước.

Chư vị cao tăng, hòa thượng cùng các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, lãnh đạo chính quyền và hàng ngàn người có người thân đang an nghỉ tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương đã thành kính dâng hương cầu nguyện cho hương linh những người tử nạn do Covid-19 được siêu thoát. Với các gia đình, người thân ở xa, Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương đã bắc “cầu truyền hình” trực tiếp qua mạng xã hội, để cùng tham gia, theo dõi đại lễ.



Đại lễ cầu siêu được tổ chức long trọng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương

• Đã trở thành thông lệ, cứ đến đại lễ 30/4 hàng năm tại Hoa Viên Nghĩa trang Bình Dương lại diễn ra ngày họp mặt truyền thống Lữ đoàn đặc công biệt động 316, đơn vị nhiều lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân làm nhiệm vụ “tình báo chiến lược”, chỉ đường cho quân ta “luôn sâu đánh hiểm, táo bạo, bất ngờ”. Các cánh quân xung trận với tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa” chớp



Họp mặt truyền thống Lữ đoàn đặc công biệt động 316

thời cơ giải phóng miền Nam trước kế hoạch và “tránh cho Sài Gòn khỏi cảnh đổ nát”. Đến nay các chiến sĩ ấy đã ngoài 90, trẻ nhất cũng đã 80.

Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT CPHACO đã nói: Kính trọng những người đã xả thân vì đất nước, không ngại hy sinh, không màng danh lợi, CPHACO tổ chức họp mặt hàng năm nhằm tôn vinh, tri ân lịch sử, cũng là dịp để CBCNV, thế hệ tiếp nối học tập truyền thống cha anh.

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Tiếp tục hoàn thiện các dự án nâng công suất xử lý rác và tăng thiết bị phát điện .
- Tiếp tục phát triển mạng lưới cấp nước về vùng nông thôn.
- Đầu tư tuyến ống dẫn nước D450mm từ Chơn Thành đến cầu Nha Bích dài 15km.
- Tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân thất thoát cấp nước nâng cao hiệu quả vốn đầu tư ở các công ty liên kết để hỗ trợ đồng nghiệp.